

**รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย และข้าราชการ สายสนับสนุนวิชาการ
ที่ผ่านการทดลองการปฏิบัติงานแล้ว
คณะกรรมการศาสตร์และสื่อสารมวลชน**

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายธนบดี ศรีพันธุ์วงศ์	เลขานุการคณะกรรมการศาสตร์ฯ	
2	นางปิยาพัชร คนชม	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	
3	ว่าที่ร้อยตรีวาทิน เจนกิจ	ช่างอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบัติงาน	
4	นางสาวกนกศรี ดีละม้าย	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
5	นางสาวจารุณี สุขสม	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
6	นางสาวจุฑารัตน์ กลิ่นค้างพลู	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	
7	นายธนนท์ ประดิษฐ์ทรัพย์	นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ	
8	นางสาวธนิษฐาพร จันทรินทร์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
9	นางสาวเนตรนภิส ธีรชาติแพทย์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
10	นายประภากร นนทลักษณ์	นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ	
11	นางสาวประภาพรรณ นุ่มโพธิ์	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	
12	นางสาวเพ็ญพักตร์ สุนทรกิจจารักษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	
13	นางสาววารภรณ์ หวังคุ้มกลาง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
14	นายวัฒนา แก้วทงงค์	นักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการ	
15	นายศรารุช พึ่งเถื่อน	นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ	
16	นายสิทธิพงศ์ แซ่จิว	นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ	
17	นางสาวสุจิตรา โลหะทัต	นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ	
18	นางสาวสุมล สร้อยสุมาลี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
19	นางสาวอัญชุลี วิเศษกุล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
20	นางสาวกนกศร จินดา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
21	นางสาวจันทร์รัตน์ ทองอ่อน	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
22	นางสาวชลาลัย พงษ์ศิริ	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
23	นางสาวชุตินา เสนีวงศ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
24	นางสาวณัฐธนิษา บัณฑิต	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
25	นายณัฐพงศ์ อนุดิษฐ์	นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ	

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
26	นางธิดาพร ดิษฐ์รัก	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
27	นายฉันทวุฒิ ดีประเสริฐ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
28	นางสาวนันท์นภัส บุญเลิศ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
29	นางสาวปัญญาภัสร์ กฤษวิรุฬห์วัชร	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
30	นางสาวพจนีย์ ชุ่มสุวรรณ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
31	นางสาวพรพรรณ สุขน้อย	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
32	นางสาวยุภาพร ศรีหาบัว	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
33	นางสาววรรษพร พลศิลป์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
34	นางวารภรณ์ พานิชยเวช	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
35	นางวันวิสาข์ รัตนสาขา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
36	นางสาวศิริลักษณ์ ศรีศิริกุล	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
37	นางสาวสุพรรณษา สกุลกระจ่าง	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
38	นายอุเทน หน่อคำ	นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ	
39	นางสาวไอลดา เอยดี	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
40	นายกาญจนะ ศรีสาพันธ์	ช่างอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบัติงาน	
41	นางสาวฉวีวรรณ บุญรุ่งเรืองศักดิ์	ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน	
42	นายชาวลิต กันต่าย	ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน	
43	นางสาวดุชนิ ศรีอ่อนศรี	เจ้าหน้าที่พัสดุ	
44	นางสาวมานิตา เชื้อสาย	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	